



TUẦN BÁO  
PHÁT TRIỂN ĐIỂN NĂNG

2922 Jolicoeur St.  
Montreal - H4E 1Z3  
CANADA

Điện thư: aphancao@videotron.ca  
WWW.VOVI.ORG

Số 288

ngày 7 tháng 1, 2001

Tờ báo hằng tuần ĐIỂN KHÍ PHÂN GIẢI dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

**Trực Chỉ**

*Trực chỉ một đường thông nẻo chánh,  
Hành thông tâm đạo tự tâm hành,  
Qui nguyên giếng mối rõ thanh quang,  
Trời ban mùi đạo tự quang hành.*

**Vĩ Kiên**

**Mục Bé Tám từ 5-11-2000 đến 11-11-2000**

Copyright @ 2000 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Association of Canada. All rights reserved.

Thưa các bạn,

**Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận.** Không nên cất xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đứng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,  
**Bé Tám**

**Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường**

- 1) Xem thiền ca, tỉnh giấc còn nhớ ai không?
- 2) Mất quân bình điển giới ra sao?
- 3) Thực hành chơn pháp để làm gì?
- 4) Tình thâm đạo mẫu là sao?
- 5) Qui nguyên giếng mối là sao?
- 6) Tâm thức liên hệ với Trời Đất bằng cách nào?
- 7) Người khỏe mạnh đem tâm phục vụ người tàn tật có hữu ích cho phần hồn hay không?

<p><b>1) Philadelphia ngày 5-11-2000</b>  <i>Hỏi: Xem thiên ca, tỉnh giấc còn nhớ ai không?</i></p> <p>Đáp: Thưa, xem thiên ca rồi tỉnh giấc vẫn mơ mộng thấy cuộc đời tranh chấp không ra sao cả.</p>	<p><b>Kệ:</b>          Thân tâm bất ổn lại không hòa          Trí óc không minh lại khó qua          Đời đã cực nhọc tăng nghiệp chướng          Bình tâm xây dựng lại tâm hòa</p>
<p><b>2) Philadelphia ngày 6-11-2000</b>  <i>Hỏi: Mất quân bình diễn giới ra sao?</i></p> <p>Đáp: Thưa, mất quân bình thì không mở trí và bực bội</p>	<p><b>Kệ:</b>          Hạ từng công tác khó phân minh          Đời đạo không thông tự hại mình          Tiến hóa không thành hỗn động loạn          Chơn tình không có khó phân minh</p>
<p><b>3) Atlantic City ngày 7-11-2000</b>  <i>Hỏi: Thực hành chơn pháp để làm gì?</i></p> <p>Đáp: Thưa, thực hành chơn pháp để hiểu rõ mình cấu trúc từ siêu nhiên hình thành, cần tu để sớm trở về nguồn cội.</p>	<p><b>Kệ:</b>          Qui nguyên giềng mối trí tâm thành          Học hỏi không ngừng tự tiến nhanh          Thanh thanh diệu diệu qui giềng mối          Thực hành chất phát tự thân hành</p>
<p><b>4) Atlantic City ngày 8-11-2000</b>  <i>Hỏi: Tình thâm đạo mâu là sao?</i></p> <p>Đáp: Thưa, tu lâu năm thành một tập quán tốt tự thực hành</p>	<p><b>Kệ:</b>          Suốt kiếp chuyên tu không trễ nãi          Thực hành chất phát tạo thanh đài          Qui hồn qui vía tu cùng tiến          Thực chất phân minh chung hội hoài</p>
<p><b>5) Atlantic City ngày 9-11-2000</b>  <i>Hỏi: Qui nguyên giềng mối là sao?</i></p> <p>Đáp: Thưa, qui nguyên giềng mối là trở lại thực chất của chính mình, mới tận dụng nguyên lý của Trời Đất mà tu.</p>	<p><b>Kệ:</b>          Thực hành tiến tới sẽ về không          Giềng mối thông khai tự tiến tông          Giải tỏa uất khí không tạo động          Thực hành chất phát trở về không</p>
<p><b>6) Philadelphia ngày 10-11-2000</b>  <i>Hỏi: Tâm thức liên hệ với Trời Đất bằng cách nào?</i></p> <p>Đáp: Thưa, tâm thức liên hệ với Trời Đất bằng điện năng sẵn có trong cơ tạng, chấn động tiến hóa liên tục.</p>	<p><b>Kệ:</b>          Qui hồi thanh nhẹ ý phân minh          Diễn giới thông khai trí tiến trình          Trí ý không ngừng xây dựng tiến          Hồn tâm hưởng thượng pháp phân tình</p>
<p><b>7) Philadelphia ngày 11-11-2000</b>  <i>Hỏi: Người khỏe mạnh đem tâm phục vụ người tàn tật có hữu ích cho phần hồn hay không?</i></p> <p>Đáp: Thưa, người phát tâm phục vụ người tàn tật rất hiếm và rất hữu ích cho phần hồn ở tương lai.</p>	<p><b>Kệ:</b>          Thương người như thể thương thân          Hạnh đức Trời ban rất tối cần          Xây dựng cơ đồ duyên đạt đạo          Tâm lành tận độ trí tâm cao</p>

## Thư Từ Lai Vãng

Kính gửi Ông Tám,

Con tên NTTB, sanh năm 1966. con hành pháp từ tháng 5, năm 1977 theo cuốn "Tôi tầm đạo" do một người đem cho ba con. Thiền được 5 ngày, 1 giờ đêm thiền xong, con nằm xuống ngủ mơ màng, thấy con đi đến 1 miền quê, thì có 1 cơn gió nhẹ bỗng hồng con lên, xoay một vòng tròn rất mát, lại thấy thân mình nằm dài cách mặt đất lướt nhẹ chừng vài giây, thì con tỉnh giấc.

Khoảng tháng sáu, cũng 1 giờ thiền xong, con nằm ngủ mơ màng, thấy có người tướng như ba con nhưng không thấy mặt rõ, kêu con nắm lấy cái lon thiếc, thì cái lon có sức hút kéo con lên cao khỏi mặt đất vài tấc, thấy thân hình nhẹ nhàng vài giây thì tỉnh lại. Tháng chín thiền xong, con nằm ngủ mơ màng thấy mình đi vào đường tối, thì gặp một con ngựa con, nắm đuôi nó thì như có sức hút kéo con lên cao rồi đầu mất bỏ lơ lửng, thấy thân mình quay vòng vòng hạ xuống gần đụng đất rồi tỉnh lại. Tháng 1 năm 1998, thiền xong, con nằm ngủ một hồi thì tự nhiên trên đầu nghe rần rần, 2 lỗ tai ghe ào ào như có gì rút lên trên, chừng một chút, người con nhẹ nhàng trong tư thế nằm xuôi 2 tay bên hông, lướt nhẹ tới trước vài giây thì hết. Những cảnh trên đây con thấy mờ mờ trong lúc con ngủ, không thấy rõ. Kính thưa Ông Tám, đó là sao vậy ? Lúc mới thiền con có cảm giác như vậy ; từ đó đến nay hiện tượng đó không còn nữa.

Hiện giờ ban ngày con co lười răng kể rằng niệm Phật, trên trán tê nhẹ, có khi nặng nặng. Con có một bà ngoại, năm nay 77 tuổi. Bà ngoại con bệnh hoại. Mỗi tối con phải đấm bóp tay chân cho ngoại khoảng nửa tiếng, vậy con có bị mất điễn không? Con năm nay 34 tuổi, đang tập lần, cố gắng ăn chay từ tháng 4, 1998. Con tính không lập gia đình vì con ăn chay, không nấu đồ mặn được, vì sợ chồng làm cản trở ban đêm thiền không được. Con tính ở vậy luôn, được không Ông Tám ? Kính xin Ông chỉ dạy cho con. Trong gia đình ai cũng muốn cho con lập gia đình, sợ sau này về già không có con cái sẽ buồn. Còn ý con tính như vậy có sai phạm gì không thưa Ông?

Khuya con thiền lúc 11 giờ, làm chiếu minh. Sáng 5 giờ rưỡi dậy Soi Hồn, thở PLTC 6 lần ; trưa 1 giờ Soi Hồn, thở PL 6 lần. Con thấy mình giảm sân si, nóng nảy phần nào, có lúc khỏe, có lúc cũng nặng đầu, cảm hoại. Con theo pháp này chớ con chưa có duyên gặp Ông Tám bao giờ, chỉ nghe Ông giảng đạo trong băng, giọng Ông trầm ấm. Con nghe Ông Tám nói Ông Tám lớn tuổi rồi, ngồi máy bay cũng mệt, con thương Ông Tám quá. Con không dám viết thư, nhưng bạn đạo nói con nên gửi 1 lần, đừng viết dài quá, nên con mới dám viết.

Năm 1998, con có viết gửi Ông Tám 1 lần mà không thấy hồi âm. Bạn đạo nói con viết dài quá, chắc Ông Tám không trả lời. Con chỉ học hết lớp ba nên chữ viết có khi sai sót, xin Ông Tám thông cảm cho con. Người ta nói ngồi thiền không nên ăn trái sấu riêng nhiều, sẽ bị tà khí xâm nhập, phải không Ông Tám ?

Đến đây con xin dừng bút, kính chúc Ông Tám và gia đình dồi dào sức khỏe.

Con, NTTB

---

Atlantic, ngày 30 tháng 12 năm 1999

TB,

Ông Tám vui nhận được thư con cho hay đã thực hành thiền qua quyển sách "Tôi tầm đạo" của ông HVE đã viết. Sau khi hành thiền, con đã thấy đi đến một miền quê, thấy một cơn gió nhẹ đưa con bay bổng cách mặt đất chừng vài giây. Người thân đó là vía con, và con bắt đầu nhẹ, chuyển chạy toàn thân. Đến năm 1998, thiền xong, hai lỗ tai nghe ào ào như có gì rút lên trên chừng một chút, người con nhẹ nhàng trong tư thế nằm xuôi hai tay, chứng minh phần vía của con được nhẹ và chuyển chạy trong thể xác của con. Đến nay, phần vía đã nhẹ và cảm thấy trên trán, có khi nặng là luồng điễn đã hội tụ, nhờ pháp Soi Hồn thành tựu, âm dương hiệp nhất, sẽ tỏa ra ánh sáng gọi là Mô Ni châu, chuyển chạy khắp Càn Khôn Vũ Trụ.

*Ban ngày con cần niệm Phật theo băng giải thích của Ông Tám thì đại trí sẽ được mở. Con có thiên là tự xây dựng luồng điện quân bình. Xoa bóp phục vụ người thân là giúp bà ngoại từ từ thuyên giảm bệnh tình, luồng điện của con sẽ có cơ hội phục vụ người thân. Sầu riêng có rất nhiều chất mỡ, có thể hại gan không nên ăn nhiều.*

*Ông Tám nhận quá nhiều thư hằng ngày, những thư không có địa chỉ hồi âm không có trả lời. Mỗi ngày 3 giờ khuya, ông Tám đều có trả lời thư đến từ khắp các nơi.*

*Con nên tiếp tục niệm Phật và làm Pháp Luân Thường Chuyển nhiều, sẽ có dịp khai thông nhâm đốc mạch, dễ tu hơn. Thể xác của loài người ẩn tàng rất nhiều nghiệp lực, xuất hiện tùy theo luật nhân quả từ nhiều kiếp. Chỉ có hành pháp, khút trước lưu thanh thì mới giải được nghiệp tâm.*

*Chúc con và gia đình vui khỏe.*

*Quý thương,  
Lương Sĩ Hằng*

### **Thông Báo của HAHVV Dallas/Forworth**

Vào ngày 31/12/2000 Hội AHVV Dallas/Fort Worth và vùng phụ cận đã tổ chức bầu cử và tín nhiệm các bạn đạo sau đây vào Ban Chấp Hành của Hội cho nhiệm kỳ 2001- 2002 :

1. Anh Phan Bá Tâm: Hội Trưởng, tái đắc cử.
2. Anh Lê Quang Bình: Phó Hội Trưởng.
3. Anh Nguyễn Văn Trí: Thư Ký kiêm Thủ Quỹ, tái đắc cử.

Địa chỉ liên lạc : 4806 La Rue St., Dallas, TX 75211, USA

Phone/Fax: (214) 331-9124

Email: [tambaphan@hotmail.com](mailto:tambaphan@hotmail.com)

Hội Ai Hữu Vô-Vi Dallas/Fort Worth xin thông báo cùng với bạn đạo năm châu.